

มหาวิทยาลัย



Use กับ ปับ ประการ โท

ปีที่ 39 ฉบับที่ 177 วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยประกาศเลื่อนการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดวันเวลาและสถานที่เลือก วันรับสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2554 (เว้นวันหยุดราชการ) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครหรือรับการเสนอชื่อ และรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือก ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 และวันหย่อนบัตรเลือก วันที่ 10 มีนาคม 2554 แต่เนื่องจากวันเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 17 วรรคท้าย

อาศัยอำนาจตามควมในมาตรา 16 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ข้อ 5 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ พ.ศ. 2547 จึงให้ยกเลิกประกาศเรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

กำหนดวันเวลาดำเนินการการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป ส่วนรายละเอียดเรื่องวันเวลารับสมัคร วันหย่อนบัตรเลือก วันนับคะแนน และวันประกาศผลการเลือก จะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอีกครั้งหนึ่ง

ท่านใดประสงค์จะแจ้งข่าวผ่านมหาชัยสาร

โปรดแจ้งมาที่ pr_nstru@hotmail.com

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

STAR FOCUS

ชีวิตคือจับคู่กับคู่ครอง star focus ทุกท่านกลับมาพบกับอีกแนวคิดกับเวทีที่จะส่งเสริมเด็กไทยให้กล้า คิดกล้าแสดงออก และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่การนำไปประพฤติปฏิบัติ

สำหรับอาทิตย์นี้ต้องขอออกก่อนว่าเราเพิ่งได้รับรางวัลหนึ่งชิ้นในระดับภาคได้ ขอแนะนำให้รู้จักกับ "น้องเอก"

"น้องเอก" ปิยวิฐ เกษม นักศึกษาชั้นปีที่ 4 โปรแกรมวิชาบริหารศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ คณะวิทยาการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์คนโทบุรีรัมย์ ได้มีคุณลักษณะที่โดดเด่นในหลายๆด้าน และ"อีกอย่างหนึ่งผมมองว่าการเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ มันก็ไม่แตกต่างอะไรกับกับการที่กรุงเทพฯ การแสวงหาความรู้มันอยู่ที่ตัวเรามากกว่า"

"น้องเอก" เพิ่งคว้ารางวัลหนึ่งชิ้นในระดับภาคได้ จากการจัดประกวดหนึ่งชิ้นในระดับภาคได้ให้มหาวิทยาลัยมหาดไทยเอาภาคในปทุมธานี โดยเขาบอกว่า มีความภาคภูมิใจกับรางวัลนี้มากที่สุด เพราะเป็นรางวัลที่ได้มาจาก

‘น้องเอก’ ราชภัฏนครฯ ใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด



ปิยวิฐ เกษม

การทุ่มเท ที่แรงกายและแรงใจ อดทนสร้างสรรคผลงานโดยใช้เวลาเกือบ 1 เดือน

น้องเอก กล่าวถึงขั้นตอนของรางวัลหนึ่งชิ้นเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ว่า การสร้างหนึ่งชิ้นเกิดจากแนวคิด โดยการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาส่งผลงานหนึ่งชิ้นเข้าร่วมประกวดภายใต้หัวข้อที่ มีชื่อว่า "หนึ่งชิ้นเพื่อพัฒนาสังคมไทย เปิดหัวใจ

คนพิการ"

"ผมในฐานะคนนำก็เลยตัดสินใจร่วมทีมกับ 3 คน วางแผนประชุมกันว่าจะเอาอย่างไรดี เลยตัดสินใจวางแผนผลงานในวันสุดท้ายก่อนที่จะหมดเขตการส่งบท ใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนทางคณะกรรมการ เขาก็ประกาศผลของบทโทรทัศน์ที่ผ่านเข้ารอบโดยมีผู้เข้าร่วมประกวดประมาณ 40 ทีม"

น้องเอก บอกว่า ตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังกับการส่งบทในครั้งนี้ว่า จะผ่านเข้ารอบหลังจากนั้นเขาก็คิดให้เหลือแค่ 15 ทีม พอเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้ายก็ไปยอมรับที่มหาวิทยาลัยมหาดไทย 2 คืน 3 วัน หลังจากนั้นก็แยกย้ายกลับไปผลิตผลงานกันในแต่ละทีม เสร็จแล้วก็กลับมาเพื่อคัดเลือกผลงานคัดเลือกให้เหลือแค่ 6 ทีมสุดท้าย และผลปรากฏว่า ได้ที่ 1 ไปในที่สุด

นอกจากสร้างหนึ่งชิ้นแล้วเข้าร่วมประกวดแล้ว น้องเอก ไม่เคยละเลยกิจกรรม เขาก็เป็นประธานฝ่ายวิชาการของสโมสรคณะวิทยาการการศึกษาร่วมกับ

มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด

เมื่อถามถึงอนาคต น้องเอก บอกว่า อยากจะสร้างสรรคผลงานเกี่ยวกับละครคดีและหนังสั้น เพราะการสร้างหนังสั้นเปรียบเสมือนกับการเล่นกีฬาหนึ่งเรื่อง มันมีตั้งแต่ เศร้า หัวเราะ สนุก ตลก หัวง ต้องถ่ายทอดความคิดเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจในรายละเอียด

ส่วนขั้นตอนการสร้างหนังสั้นที่ถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ คือการหนึ่งแต่ละเรื่องต้องสร้างด้วยใจถ้าเราอยากทำใจเราต้องอยากทำด้วย แล้วต้องทำให้ดีที่สุด และสนุกกับการทำงาน

"ในฐานะที่ผมได้รางวัลหนึ่งชิ้นเกี่ยวกับคนพิการ ผมก็อยากฝากบอกคนในสังคมทั่วไปว่า ให้เข้าใจคนพิการ อยุ่คิดที่จะดูถูกเขา อยุ่มองเขาในฐานะคนรูปร่างผิดปกติ ถ้าเขาเลือกเกิดได้ เขาจะไม่เลือกเกิดเป็นคนพิการ แต่คนพิการบางคนอาจจะทำประโยชน์อะไรได้มากกว่าที่คุณคิด อยุ่ให้มองว่า คนพิการทั่วไปเขาก็มีความสามารถ เขาก็คือ คนหนึ่งคนที่อยู่ในสังคมไทย"

สุดท้าย น้องเอก ฝากบอกว่า อยากให้เยาวชนทุกคนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด เราต้องพยายามใช้หัวความรู้ด้วยตนเอง ในห้องเรียน เขาคัดสอนเรา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สอนเรา

ขออะไรเราก็ศึกษาค้นคว้าหา ด้วยตนเอง ทำเพื่อความเชี่ยวชาญ ชีวิตเราจะไม่ได้สูญเสียเวลาเพื่อเปล่าประโยชน์ ■

สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 2/2554

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 มีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

วาระ	ข้อเรื่อง	มติที่ประชุม
3.1	ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554	มติ : ให้ความเห็นชอบในหลักการ และให้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
3.2	ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554	มติ : ถอนวาระนี้ เพื่อความรอบคอบให้นำกลับไปทบทวนใหม่ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
3.3	ให้ความเห็นชอบข้อบังคับฯ ว่าด้วยระเบียบแบบพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2554	มติ : ถอนวาระนี้ เพื่อนำกลับไปทบทวนใหม่ โดยให้รับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณา พร้อมทั้งมอบหมายให้สภาคณาจารย์และข้าราชการนำเสนอเรื่องนี้ต่อประชาคม ก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง
3.4	ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ)	มติ : ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา (ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ) ดังนี้ 1. รองศาสตราจารย์ ดร.โกวิท พวงงาม 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ อุยทอง
4.1	อนุมัติประธานมูลเกล้าถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	มติ : ประธานมูลเกล้าถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แต่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
4.2	อนุมัติบุคคลเพื่อรับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2553	มติ : อนุมัติบุคคลเพื่อรับปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ ปีการศึกษา 2553 จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายนิคม คงทน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
4.3	อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2554)	มติ : ถอนวาระนี้ เนื่องจากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย
5.1	แนวคิดในการพัฒนาอัตลักษณ์ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย	มติ : รับฟังข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไป
6.2	คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ระดับชำนาญการให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น	มติ : ให้มหาวิทยาลัยจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง ทั้งนี้ไม่ก่อนวันที่มหาวิทยาลัยได้รับคำขอประเมินพร้อมเอกสารหลักฐานและผลงาน ที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ กรณีที่ผลงานต้องแก้ไขปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ให้ถือเอาวันส่งผลงานที่แก้ไขปรับปรุงถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์เป็นวันอนุมัติแต่งตั้ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพล เรืองรอง
รองอธิการบดี
เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย



บรรณาธิการมหาชัยสาร มศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑาทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์ค๊ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 ตรงกับวันแรม 12 ค่ำ เดือน 3 ปีชาล

ข่าวแรกอัปเดตเรื่องการรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากคณาจารย์ประจำ ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 11 มีนาคม 2554 จำนวน 4 ท่าน เดิมมหาวิทยาลัยได้กำหนดให้รับสมัครหรือเสนอชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ประจำแผนกกรรมการที่จะครบวาระ รับสมัครหรือเสนอชื่อตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2554 แต่เนื่องจากวันเวลาที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 17 วรรคท้าย จึงได้เลื่อนวันรับสมัครและเสนอชื่อออกไปก่อน ส่วนจะวันใดนั้นมหาวิทยาลัย จะประกาศให้ทราบต่อไป

อย่าพลาดหนึ่งความคิดของท่านสำคัญและมีคุณค่า สภาคณาจารย์และข้าราชการขอเชิญ ทุกท่าน มาร่วมกันให้ความคิดกับกระบวนการจัดเวที Focus Group ในวันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 09.00น. เป็นต้นไป โดยเปลี่ยนจากห้องประชุมยันต์ทอง เป็นห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม แทน

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยไปเมื่อวันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา บัดนี้ฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้สรุปมติจากการประชุมดังกล่าว เรียบร้อยแล้วติดตามรายละเอียดจากข่าวหน้า 3 วันนี้

วัดวิทยาลัยครูรังสรรค์ จะมีพิธีปักหมวยเขตวิสุคามสีมา ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม นี้เวลา 09.00 น. โดยมีนายราเชิด สงพุ่ม นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเป็นประธาน ขอเรียนแจ้ง พุทธศาสนิกชนทุกท่านโดยทั่วกัน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมมหิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี กำหนดจัดกิจกรรมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2554 โดยนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงาน "นัดพบแรงงานใหญ่จังหวัด นครศรีธรรมราช" ในวันที่ 16 มีนาคม 2554 ณ ห้องบงกชรัตน์ โรงแรมทวินโลดส์ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. จึงขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดีๆ "อุปสรรคล้วนเป็นยาขม ไม่มีใครอยากลิ้มลอง แต่ขึ้นชื่อว่า ยาขม ส่วนใหญ่มักเป็นยาดีเสมอ " สวัสดิ์ค๊ะ